

# HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2023: ĐHQGHN SẴN SÀNG CHO NHỮNG MỤC TIÊU MỚI

**HƯƠNG GIANG**

**ĐỔI MỚI QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC VÀ GIÁO DỤC TOÀN DIỆN CHO SINH VIÊN LÀ HAI TRONG NHIỀU MỤC TIÊU CỦA ĐHQGHN TRONG NĂM 2023. NĂM 2022, ĐHQGHN VỀ CƠ BẢN ĐÃ HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM, PHẦN LỚN CÁC CHỈ SỐ CHÍNH CỦA CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐỀU ĐƯỢC HOÀN THÀNH Ở MỨC BẰNG HOẶC CAO HƠN NĂM 2021.**

quyển, tăng cường tự chủ theo tinh thần Nghị quyết, Quy chế tổ chức và hoạt động mới về ĐHQG phù hợp với Luật Giáo dục đại học, các Nghị định của Chính phủ về tự chủ đại học tiếp tục được hoàn thiện. Một số đơn vị, tổ chức được thành lập mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp, kiện toàn.

Về đào tạo, ĐHQGHN đã hoàn thiện mô hình, phương thức, phương pháp đào tạo trực tuyến gắn với đảm bảo chất lượng; Đổi mới cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo; Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo tài năng và đào tạo tiến sĩ theo chuẩn mực quốc tế; Triển khai thủ tục hành chính một cửa, một hồ sơ trong hỗ trợ sinh viên.

Về khoa học & công nghệ (KH&CN), ĐHQGHN đã hoàn thiện cơ chế quản lý và đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN; Xây dựng các cơ chế, chính sách đặc biệt để gia tăng chỉ số đổi mới sáng tạo; Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, trong đó ưu tiên đầu tư các chính sách phát triển, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, tài năng; nhóm nghiên cứu mạnh; Gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với hoạt động hợp tác phát triển thông qua xây dựng, triển khai các chương trình, dự án lớn và chuyển giao khoa học và công nghệ.

Năm vừa qua, ĐHQGHN đã thúc đẩy



Ngày 11/01/2023, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 để đánh giá những kết quả, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện kế hoạch năm vừa qua.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam Chu Hoàng Hà; ông Lê Tự Minh - Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư IMG, Phó Chủ tịch CLB Cựu sinh viên doanh

nhân ĐHQGHN. Về phía ĐHQGHN có Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân và các Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Hiệu, Phạm Bảo Sơn; các đồng chí nguyên lãnh đạo ĐHQGHN qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng, các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN.

Tại hội nghị, Trưởng ban Kế hoạch Tài chính Phạm Xuân Hoàn trình bày báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, công tác tổ chức bộ máy và thực hiện phân cấp, phân

chuyển đổi số, trong đó tập trung số hóa học liệu, dữ liệu cán bộ, sinh viên; tăng cường thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và triển khai đào tạo trực tuyến. ĐHQGHN đã ban hành "Kiến trúc đại học số của Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn 2030 theo khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0"; ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển Đại học số đến năm 2025 tại ĐHQGHN; xây dựng Hướng dẫn về bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật cơ sở dữ liệu trên các nền tảng công nghệ thông tin của ĐHQGHN; xây dựng, đề xuất Khung ICT đô thị Đại học thông minh của ĐHQGHN tại Hòa Lạc...

ĐHQGHN cũng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Khu đô thị đại học tại Hòa Lạc, trong đó hình thành khu trung tâm, triển khai tốt các dự án theo kế hoạch, đưa vào sử dụng các hạng mục công trình đã hoàn thành, bước đầu hình thành không gian lõi của dự án đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Năm 2022 đánh dấu sự chuyển mình của Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc khi Cơ quan ĐHQGHN và các đơn vị thành viên, trực thuộc chính thức làm việc, giảng dạy và học tập tại đây. ĐHQGHN đã thực hiện kế hoạch 300 ngày với nhiều hạng mục công trình được hoàn thành, đáp ứng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ học tập và giảng dạy cho sinh viên, giảng viên.

Năm 2023, ĐHQGHN xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: (1) Hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế tự chủ của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc gắn với quản trị đại học theo tiếp cận hiệu quả phù hợp với Nghị định, Quy chế mới về ĐHQG, Luật Giáo dục đại học và các quy định



pháp luật khác có liên quan; tập trung phát triển đội ngũ giảng viên - nhà khoa học, cán bộ khoa học xuất sắc với quy mô, chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển ĐHQGHN; (2) Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo. Triển khai các chương trình thu hút, đào tạo nhân tài; các mô hình đào tạo hiện đại theo hướng thúc đẩy liên thông và gắn kết giữa các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN; tổ chức đào tạo và triển khai các chính sách, hoạt động hỗ trợ, phục vụ sinh viên, giảng viên tại Hòa Lạc; (3) Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển doanh nghiệp spin-off, hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm, nhóm nghiên cứu mạnh; tiếp tục thúc đẩy công bố quốc tế; triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án lớn và chuyển giao công nghệ, gắn kết với hoạt động hợp tác hướng tới xây dựng hệ sinh thái đồng bộ từ nghiên cứu cơ bản, ứng dụng, sản xuất thử nghiệm đến thương mại hóa; (4) Tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học của ĐHQGHN: OneVNU, MyVNU,

VNUPortal; (5) Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khu đô thị đại học tại Hòa Lạc, trong đó tập trung hoàn thành không gian lõi của dự án đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp phục vụ tốt hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học tại cơ sở Hòa Lạc; khởi công một số công trình của dự án World Bank; (6) Đa dạng hoá, thực chất hoá các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế; xúc tiến hợp tác, phát triển đối tác, thúc đẩy triển khai và khai thác hiệu quả hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên quốc tế và gia tăng nguồn lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao vị thế của ĐHQGHN.

Tại hội nghị, Trưởng ban KH&CN Vũ Văn Tích cho biết, ĐHQGHN luôn chú trọng thúc đẩy hợp tác toàn diện với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương nhằm nâng cao năng lực trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức, gắn việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội, gắn việc nghiên cứu khoa học với ứng dụng và chuyển giao kết quả vào đời sống phục vụ sự nghiệp



công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Các sản phẩm KH&CN của ĐHQGHN được định hướng và quy hoạch theo 4 nhóm lĩnh vực chính: (1) Khoa học xã hội và nhân văn; (2) Khoa học tự nhiên và y dược; (3) Khoa học công nghệ và kỹ thuật; (4) Khoa học liên ngành, liên lĩnh vực.

Trường ban Đào tạo Nguyễn Đình Đức chia sẻ, ĐHQGHN liên tục đổi mới về phương thức đào tạo cũng như phát triển các chương trình đào tạo liên ngành, liên lĩnh vực nhằm phát huy thế mạnh tổng hợp của ĐHQGHN, đáp ứng nhu cầu của xã hội và yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hoạt động đào tạo trong năm qua phát triển cả về quy mô và chất lượng. Năm 2022 là năm đầu tiên ĐHQGHN xây dựng và ban hành cùng lúc quy chế đào tạo các bậc học của ĐHQGHN đảm bảo nguyên tắc phù hợp với các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chặt chẽ và nâng cao chất lượng đào tạo, hội nhập của ĐHQGHN với các chuẩn mực quốc tế. Năm học này cũng là lần đầu tiên ĐHQGHN thí

thí điểm mô hình đào tạo cử nhân kết hợp thạc sĩ bên cạnh việc mở mới các CTĐT liên ngành, xuyên ngành. Năm vừa qua, ĐHQGHN cũng ban hành nhiều chính sách hỗ trợ giảng viên và người học như: Quy chế làm việc của giảng viên tại ĐHQGHN, chương trình học bổng cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản, chương trình học bổng nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ...

Chia sẻ về định hướng xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, giai đoạn 2023 - 2025, Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Sơn cho rằng, Nhà trường có nhiều thuận lợi khi vị thế và uy tín của ĐHQGHN được khẳng định ở trong và ngoài nước. Trường quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong các hoạt động của mình là phù hợp với xu hướng hội nhập. Tuy nhiên, Trường cũng gặp không ít khó khăn trong công tác phát triển đội ngũ. Khối ngành khoa học cơ bản chưa tạo ra và chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của xã hội dẫn đến tình trạng thu nhập của cán bộ khối ngành này còn thấp so với

nhiều ngành khác của xã hội. Theo Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Sơn, để phát triển đội ngũ, ngoài sự đam mê và tâm huyết của các nhà khoa học thì ĐHQGHN nói chung và các đơn vị nói riêng cần tăng cường các cơ chế, chính sách đãi ngộ về tài chính, đồng thời kiến tạo môi trường làm việc nhằm "giữ chân" các nhà khoa học, đặc biệt là nhà khoa học trẻ có trình độ cao.

Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục Nguyễn Quý Thanh khẳng định quyết tâm của Nhà trường về việc đưa 400 sinh viên năm thứ nhất tới học tập tại Hòa Lạc. Các sinh viên này thể hiện sự thích thú với môi trường và các điều kiện hỗ trợ học tập của ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Hiệu trưởng Nguyễn Quý Thanh cho biết thêm, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo cho học sinh Trường THPT Khoa học giáo dục từ năm 2023. Đại diện Trường ĐH Giáo dục cũng đề nghị ĐHQGHN tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp các hạng mục đầu tư xây dựng để đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh - sinh viên trong những năm tiếp theo.

GS. Phạm Hùng Việt bày tỏ mong muốn gắn bó và phát triển các hoạt động nghiên cứu tại Hòa Lạc. GS. Phạm Hùng Việt nhấn mạnh yếu tố chất lượng để phát triển đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc trong tương lai gần. GS. Việt đề nghị, lãnh đạo ĐHQGHN cần nhắc phương án kết nối các cơ sở ở nội thành và Hòa Lạc một cách thuận tiện nhất bằng các phương tiện giao thông công cộng.

Kết luận hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân biểu dương và chúc mừng các thành tựu của ĐHQGHN trong năm qua. Giám đốc Lê Quân cho rằng, có được những thành tích đó,





bên cạnh nỗ lực của tập thể giảng viên, nhà khoa học, học sinh, sinh viên cũng như sự ủng hộ của đội ngũ cựu giáo chức, lãnh đạo, quản lý ĐHQGHN qua các thời kỳ chính là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương, sự đồng hành của bạn bè quốc tế, doanh nghiệp và cựu sinh viên.

"Năm 2023, ĐHQGHN quyết tâm đổi mới và phát huy vị thế, vai trò tiên phong trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng" - Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân nhấn mạnh.

Trên cơ sở định hướng của Đảng ủy, ĐHQGHN sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới.

Thứ nhất là đổi mới công tác quản trị đại học. ĐHQGHN sẽ tổng kết, đánh giá 30 năm tổ chức và hoạt động để tiếp tục hoàn thiện mô hình; tăng cường phân cấp và triển khai cơ chế tự chủ kết hợp với quản trị theo mục tiêu và chuyển đổi số để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Thứ hai là duy trì và từng bước nâng cao chất lượng, quy mô đào tạo trong một số lĩnh vực, đặc biệt là khoa học cơ bản; định hướng tái cơ cấu ngành nghề tại các cơ sở đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới về tự chủ đại học; triển khai mô hình giáo dục toàn diện cho sinh viên chính quy tại Hòa Lạc, trong đó nhấn mạnh giáo dục đạo đức, giá trị văn hóa truyền thống, giá trị thẩm mỹ, nền tảng thể chất và sức khỏe gắn với năng lực hội nhập quốc tế nhằm đổi mới, tạo sự khác biệt và giá trị gia tăng cho sinh viên cũng như khẳng định vai trò, vị thế của ĐHQGHN.

Thứ ba là tập trung đầu tư, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh đạt trình độ khu vực và quốc tế, làm hạt nhân tăng cường năng lực khoa học và công nghệ của ĐHQGHN; đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp để đưa một số kết quả nghiên cứu, phát minh, sáng chế vào đời sống, phục vụ trực tiếp sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ tư là huy động tổng nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, hợp tác

công tư và nguồn viện trợ, tài trợ để triển khai kế hoạch xây dựng Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc xanh, thông minh và bền vững.

Trong khuôn khổ hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, lãnh đạo ĐHQGHN đã trao tặng Giải thưởng "Nhà giáo ĐHQGHN của năm 2022" cho 10 cá nhân, trao Giải thưởng "Nhà giáo triển vọng ĐHQGHN năm 2022" cho 01 cá nhân, trao Giải thưởng "Nhà giáo đổi mới sáng tạo ĐHQGHN năm 2022" cho 02 tập thể và 03 cá nhân. Cùng với đó, các nhà giáo đạt Giải thưởng "Nhà giáo ĐHQGHN của năm 2022" được nhận bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN.